

Số: /BC-UBND

Hoàng Xuân, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: - Hội đồng nhân dân xã Hoàng Xuân;
- Cử tri và nhân dân trong toàn xã.**

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XXI. UBND xã đã tổ chức thực hiện và báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XXI, kết quả như sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp:

1. Lĩnh vực kinh tế.

* *Cử tri đề nghị UBND xã, sớm thi công cống tiêu đồng La - Sơn để đảm bảo phục vụ sản xuất.*

* *Trả lời;*

UBND xã đã cùng với cấp uỷ, trưởng thôn Trà La kiểm tra thực tế và thống nhất thực hiện tu sửa, hiện tại đã có dự toán thiết kế đồng thời giao cho đồng chí trưởng thôn Trà La tổ chức thi công xong trước mùa mưa.

UBND xã cũng đề nghị nhân dân đóng góp quỹ đầu sào theo đề án của UBND và MTTQ đã xây dựng và xin ý kiến của nhân dân trong năm 2022, để có kinh phí tu sửa nhỏ hệ thống mương tưới tiêu của các thôn nói riêng và trong toàn xã nói chung.

* *Cử tri thôn Nga Phú 1 - Nga Phú 2 đề nghị UBND xã sớm thi công hệ thống mương tưới đồng kênh.*

* *Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Dự án máy bơm đồng kênh và hệ thống mương tưới tiêu được UBND huyện hỗ trợ đầu tư theo nghị quyết HĐND huyện do Ban quản lý đầu tư các công trình huyện Hoàng Hoá làm chủ đầu tư, UBND xã đã phối hợp cùng ban quản lý đầu tư các công trình huyện Hoàng Hoá đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tiến độ của nhà thầu đang chậm so với kế hoạch.

* *Cử tri thôn Nga Phú 1 - Nga Phú 2 đề nghị UBND xã đấu nối với 3 xã Hoàng Kim; Hoàng Phương; Hoàng Phú, khơi thông hệ thống mương tưới từ gốc*

chim Nga Phú 2 đi nương tiêu Hoàng Phương để không làm nập úng DT khu vực Bàn cờ, Góc Chim, Đồng triệu để nhân dân in tâm sản xuất.

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhân dân, UBND xã đã đầu mối với UBND các xã Hoàng Kim, Hoàng Phương, Hoàng Phú, đồng thời giao cho công chức địa chính trực tiếp làm việc với các hộ có diện tích thau, công ty cổ phần Giang Thái Sơn thực hiện khơi thông dòng chảy, phát quang, tuy nhiên do đây là nương đất, đi qua nhiều nhà của các xã lân cận và đường vòng do đó có thời điểm vẫn gây ách tắc dẫn đến tiêu nước không kịp thời. UBND xã tiếp tục đầu mối với các xã thường xuyên để khơi thông dòng chảy.

**Cử tri đề nghị diện tích nước mạ khu đồng chung sau giải tỏa thì hiện nay ai quản.*

** Trả lời;*

Sau dồn điền đổi thửa lần 3 các diện tích nước mạ không còn phân khu riêng, diện tích nước mạ trước đây đã được ghép thửa đến các hộ nhân dân,

**Cử tri thôn Tân Khánh, thôn Kênh Thôn đề nghị sớm xây dựng tuyến nương từ Cầu Quế đi Cầu đa tán để dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân in tâm sản xuất.*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng, UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện, Ban quản lý đầu tư các công trình huyện Hoàng Hoá khảo sát để bổ sung vào dự toán thiết kế, dự án máy bơm đồng kênh, mặt khác nguồn ngân sách của địa phương chưa thể đáp để đầu tư xây dựng, trong những năm qua các thôn đã và đang vận động từ quỹ đầu sào để tu sửa, xây dựng một số tuyến nương phục vụ sản xuất, kính mong các hộ nhân dân ủng hộ theo quỹ đầu sào từ đó từng bước kiến cố hoá kênh nương.

**Cử tri thôn Xuân Phú đề nghị ủy ban xã có kế hoạch tu sửa ống máy bơm.*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri UBND xã đã chỉ đạo HTX DV NN kiểm tra, tu sửa, khắc phục để phục vụ tưới cho nhân dân sản xuất, đồng thời thường xuyên có bảo dưỡng hệ thống máy bơm.

** Cử tri thôn Đại Điền Đề nghị sửa chữa tuyến nương tiêu mã lau;*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã đã kiểm tra thực tế, do trong quá trình thi công tuyến đường nối Quốc lộ 1A đi Quốc lộ 45 chưa kịp thời đặt công tiêu, hiện nay đơn vị công trình đã đặt công qua đường, diện tích khu vực này đã được tiêu thoát bình thường.

**Cử tri thôn Hữu Khánh đề nghị HTX tăng cường tuyên truyền công tác sản xuất, đưa các loại giống chất lượng, hiệu quả, năng suất cao, mạ khay, máy cấy được nhân rộng.*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đã làm việc với HTX DV NN để đưa một số khâu dịch vụ nhân dân, tuy nhiên HTX DV NN hoạt động theo luật HTX năm 2012, tự chủ về kinh tế, các khâu dịch vụ với nhân dân cần có thoả thuận, nhân dân đồng thuận mới thực hiện được.

2. Về lĩnh vực Địa chính - Xây dựng.

** Cử tri thôn Kênh thôn đề nghị kiểm tra diện tích đất ở của gia đình anh Tường Kênh Thôn, để trả lại hành lang đường và rãnh thoát nước sau khi mưa.*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đang giao công chức địa chính phối hợp cùng văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hoằng hoá, thôn Kênh thôn để kiểm tra, kết quả cụ thể UBND xã xin được trả lời tại kỳ họp sau.

** Cử tri thôn Trà Sơn đề nghị UBND xã hỗ trợ kích cầu thôn làm tuyến đường từ đê vào hộ anh Sỹ.*

** Trả lời;*

Hiện tại tuyến đường nay các phương tiện đang thi công đường điện 500KV mạch 3 Nam Định – Thanh Hoá, sau khi công trình hoàn thành, UBND xã cùng thôn Trà sơn sẽ khảo sát cụ thể và hoàn trả lại đường để nhân dân đi lại.

** Cử tri thôn Kênh Thôn đề nghị UBND xã có kế hoạch làm tuyến đường từ cống trào thôn vào cầu mới;*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, nguyện vọng của cử tri là chính đáng, hiện tại tuyến đường này cũng đã bị xuống cấp, tuy nhiên nguồn ngân sách của xã đang rất khó khăn, UBND xã xin tiếp thu và khi nguồn ngân sách sẽ có kế hoạch đầu tư xây dựng.

3. Về lĩnh vực QP - An ninh.

** Cử tri đề nghị công an xã tăng cường tuần tra để xử lý xe trở quá tải và đề nghị làm biển báo trọng tải tuyến đường đê Sông Mã.*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri UBND xã đã giao công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra công tác an ninh trong đó có nhắc nhở các phương tiện không chạy xe quá tải, bịt bạt, việc xử lý xe quá tải vượt quá thẩm quyền của công an xã. Việc đặt biển báo trên tuyến đường đê sông mã không thuộc thẩm quyền của UBND xã, đây là tuyến đê cấp 1 thuộc trung ương quản lý, tiếp thu ý kiến của cử tri UBND xã kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền để đặt biển báo.

** Cử tri đề nghị thường xuyên nhắc các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng và buôn bán đường Kim - Xuân không lấn chiếm lòng lề đường để đảm bảo an toàn giao thôn.*

** Trả lời;*

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đã giao công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhắc nhở các hộ gia đình kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, tuy nhiên một số hộ chấp hành chưa nghiêm túc. UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường công

tác quản lý và cũng đề nghị nhân dân có trách nhiệm trong việc ngăn chặn, nhắc nhở lẫn nhau trong quá trình xây dựng nhà ở khi thuê, mua vật liệu xây dựng không dùng các loại xe quá trọng tải, trong xây dựng không để vật liệu, không trộn bê tông, cát vữa gây hư hỏng các tuyến đường, ô nhiễm môi trường và gây mất an toàn giao thông.

Kính thưa cử tri ngoài những nội dung cử tri đề nghị nêu trên, còn một số kiến đề nghị UBND xã đã giải quyết, tại kỳ họp thứ 7 đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu giải trình, trả lời và cũng đã thực hiện nên không nêu lại.

UBND xã xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, những vấn đề đang diễn ra trên địa bàn xã, trong quá trình lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị của cử tri và nhân dân có lúc còn chưa được kịp thời đặc biệt như lĩnh vực đất đai, kính mong cử tri trong toàn xã thông cảm vì có những nội dung kiến nghị UBND xã chỉ đạo thực hiện ngay, tuy nhiên có những nội dung cần phải nghiên cứu hồ sơ, thời gian, căn cứ các quy định của pháp luật do đó có những nội dung kiến nghị kéo dài, UBND xã xin tiếp thu chỉ đạo các công chức chuyên môn sớm giải quyết các kiến đề nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Trên đây là toàn bộ nội dung UBND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước (kỳ họp thứ 7) và của đại biểu HĐND xã kiến nghị tại kỳ họp. Kính trình HĐND xã, cử tri trong xã nắm bắt theo dõi, giám sát, tạo điều kiện UBND xã hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- TV.ĐU-TT.HĐND (b/c);
- Đb. HĐND (B/c)
- Lưu Vp. UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hoài Nam